

THÔNG BÁO BẦU CỬ

Nay xin thông tri rằng một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 4 Tháng Mười Một, 2008 để bỏ phiếu một dự luật để cho Điều III, Đoạn 301 vào Hiến Chương của Quận Orange. Nếu các cử tri chấp thuận dự luật này, thì sẽ phải có sự chấp thuận của các cử tri để tăng lên những phúc lợi tương lai thuộc hệ thống hồi hưu của bất cứ nhân viên, viên chức lập pháp, hoặc viên chức dân cử thuộc Quận Orange trong Hệ Thống Hồi Hưu Nhân Viên Quận Orange hoặc bất cứ hệ thống hồi hưu tiếp theo, ngoại trừ những sự điều chỉnh giá sinh hoạt do luật pháp quy định, sự tăng lương, và sự đổi tiền mặt thời gian được phép nghỉ hoặc thời gian làm việc ngoài giờ.

Nay xin thông tri thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật này là ngày 8 Tháng Tám năm 2008, vào lúc 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm chi tiết về biện luận dự luật, có một "Tập Sách Chỉ Dẫn Đệ Trình Biện Luận Dự Luật Lá Phiếu" được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên website, www.ocvote.com.

Nay xin thông tri rằng các phòng phiếu cho cuộc bầu cử nói trên sẽ mở cửa từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. Tất cả các phiếu bầu trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung để kiểm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng thủ tục điều hành phiếu bầu-bằng-thư sẽ bắt đầu vào ngày 6 Tháng Mười, 2008, và sẽ tiếp tục từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều cho đến khi cuộc bầu cử được chính thức chứng nhận vào đúng hay vào khoảng ngày 2 Tháng Mười Hai, 2008. Việc điều hành phiếu bầu-bằng-thư được xúc tiến công khai tại 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 5 Tháng Mười Một, 2008 tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange tọa lạc tại 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng bản chứng nhận của cuộc kiểm phiếu bầu chính thức sẽ gồm có một bản báo cáo về những kết quả của cuộc kiểm phiếu bằng tay 1 phần trăm.

Ngày 30 Tháng Bảy, 2008

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange